

●อนุมัติสร้างโรงงานน้ำตาลใหม่ 10 แห่ง

เงินสะพัด5หมื่นล้านบาท

“จักรมณท์” ปล่อยสี่ใบอนุญาตโรงงานน้ำตาลแห่งใหม่ 10 แห่ง จากที่คำขอถูกแช่แข็ง ให้วิ่งเต็มมานานรวม 50 แห่ง หลังจาก ที่แก้ไขกฎหมายให้ถูกต้องคาดเม็ดเงินลงทุนสะพัด 5 หมื่นล้านบาท เดือนโรงงานแห่งใหม่ ต้องหาอ้อยเข้าหีบด้วยตัวเอง ห้ามไปแย่ง อ้อยโรงงานที่มีอยู่เดิม

นายจักรมณท์ ผาสุกวานิช รว.อุตสาหกรรม เปิดเผยว่า ตนจะลงนาม ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมว่าด้วยเรื่องการอนุญาตให้ตั้งหรือย้าย หรือ ขยายโรงงานน้ำตาลทราย ในทุกท้องที่ทั่วราชอาณาจักร หลังจากที่ได้มีการ ปรับหลักเกณฑ์ระยะห่าง การตั้งหรือขยายโรงงานใหม่ จากเดิมกำหนดให้ มีระยะห่างกันไม่ต่ำกว่า 80 กิโลเมตร (กม.) กับโรงงานที่ตั้งกิจการอยู่ใน ปัจจุบัน ให้เป็นมีระยะห่างกัน 50 กม. ซึ่งจะทำให้เป็นการปลดล็อกการตั้ง และขยายโรงงานน้ำตาล ที่ค้างคาในอดีต ที่มีเอกชนมายื่นขอตั้งโรงงาน แห่งใหม่ประมาณ 50 โรงงาน ที่ต้องค้างการอนุมัติ โดยเท่าที่ประเมิน ข้อมูล ในเร็วนี้ๆ ตนจะลงนามอนุมัติคำขอดังกล่าวได้ 10 โรงงาน

“ที่ผ่านมามีคำขอตั้ง ย้ายและขยายโรงงานน้ำตาลแห่งใหม่ๆ ค้าง การพิจารณา 50 โรงงาน แต่ถูกคองเรื่องไม่ได้รับการอนุมัติ เพราะติดปัญหา เรื่องระยะห่างโรงงานดังกล่าว ที่ยังไม่ได้ออกเป็นประกาศให้ดำเนินการได้เพื่อ ทำให้ถูกต้องตามกฎหมาย และเกิดการวิ่งเต้นกัน เป็นปัญหาต่อเนื่อง มานาน ซึ่งขณะนี้ทุกอย่างมีการแก้ไขให้ถูกต้องตามกฎหมายแล้ว และผม จะเซ็นใบอนุญาตให้โรงงานในเร็วนี้ๆ เพื่อให้ภาคเอกชนลงทุนก่อสร้างต่อไป”

นายจักรมณท์กล่าวว่า เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา ตนได้ลงไปตรวจเยี่ยม พื้นที่ในภาคอีสาน ก็พบว่าพื้นที่ที่มีศักยภาพในการปลูกอ้อยที่เหมาะสม และยังมีพื้นที่เหลือและพบว่าโรงงานน้ำตาลที่จะได้ รับอนุมัติในเร็วนี้ๆ ก็จะตั้งกิจการอยู่ในแถบพื้นที่ อีสานเป็นส่วนใหญ่ และจากเดิมภาคอีสาน จะ เน้นปลูกข้าวและมันสำปะหลัง แต่ขณะนี้เริ่มมี การปลูกอ้อยและยางพาราเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะ อ้อย ที่ใช้น้ำในการเพาะปลูกน้อยกว่าพืชชนิดอื่นๆ จึงมีความเหมาะสมและการยื่นขอตั้งย้ายและขยาย โรงงานน้ำตาลแห่งใหม่ๆ นอกจากระยะห่างของ การตั้งโรงงานยังจะต้องเป็นไปตามที่ภาครัฐกำหนด

แล้ว โรงงานแห่งใหม่ จะต้องมีความเตรียมปริมาณ อ้อย จากการส่งเสริมและพัฒนาเข้าสู่โรงงานในปี แรกไม่น้อยกว่า 50% ของกำลังการผลิตฤดูกาลผลิต นั้นๆ และต้องไม่ใช่อ้อยของเกษตรกร ที่เป็นคู่สัญญา กับโรงงานน้ำตาลที่ตั้งอยู่ที่เดิม รวมทั้งต้องม การส่งเสริมปลูกอ้อยอย่างต่อเนื่อง 3 ปี เป็นต้น

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ขณะนี้โรงงานน้ำตาลทราย ที่เปิดหีบอ้อยจริงมี 51 แห่ง โดยอีก 1 แห่งยังไม่ได้ ดำเนินการก่อสร้าง ส่วนที่มีการอนุมัติให้ก่อสร้างไป ก่อนหน้านี มีทั้งสิ้น 11 แห่ง อาทิ ในจังหวัดลพบุรี ชัยภูมิ และขณะนี้กำลังมีการก่อสร้างและคาดว่าจะ เปิดหีบอ้อยได้ในฤดูกาลผลิตปี 2558/59 ส่วนที่ เหลือมีความชัดเจนที่จะก่อสร้าง 1-2 แห่ง ทำให้ ภาพรวมคาดว่าจะเกิดขึ้นได้ราว 5-6 แห่ง หาก กระทรวงอุตสาหกรรมจะอนุมัติเพิ่มอีก 10 แห่ง แนวโน้มโรงงานน้ำตาลทรายของประเทศไทยก็จะ เกิดขึ้นรวมประมาณ 60 แห่ง

สำหรับการตั้งโรงงานน้ำตาลทรายแห่งใหม่ๆ ต้องใช้เงินลงทุนสูงเฉลี่ยแห่งละ 5,000 ล้านบาท ต่อแห่งหากมีการลงทุนทั้ง 10 แห่ง ก็จะเกิดเงินลงทุน รวม 50,000 ล้านบาท และผู้ได้รับอนุญาตจะต้อง ก่อสร้างและเปิดกิจการภายใน 5 ปี หลังได้รับใบ อนุญาต และคาดว่าในระยะ 3-5 ปีข้างหน้า ราคา อ้อยอาจเข้าสู่ภาวะตกต่ำต่อเนื่อง การลงทุนโรงงาน น้ำตาลแห่งใหม่ๆ อาจเกิดขึ้นได้ลำบาก และหาก โรงงานน้ำตาลในประเทศไทยเกิดขึ้นหมดคือ 70 แห่ง ก็จะมีปริมาณเฉลี่ยการใช้อ้อยเข้าหีบแห่งละ 1.5 ล้านตันต่อโรงต่อปี ทำให้ต้องใช้อ้อยสูงถึง 150 ล้านตันต่อปี ขณะที่ผลผลิตอ้อยของประเทศไทยใน ปัจจุบันเฉลี่ย 90-100 ล้านตันต่อปี ทำให้จะต้องเร่ง ส่งเสริมปลูกอ้อยอีกจำนวนมาก และพื้นที่ปลูกจริงๆ ของไทยในขณะนี้ก็มีเพียงในภาคอีสานเท่านั้น.